

Chuẩn bị chu đáo để Đại lễ Vesak LHQ 2025 diễn ra thành công tốt đẹp

ISSN: 2734-9195 09:17 28/02/2025

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại lễ Vesak LHQ 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp Đoàn Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) do Hòa thượng, GS.TS. Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) do Hòa thượng, GS.TS. Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV dẫn đầu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại lễ Vesak LHQ 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6-8/5/2025 tại TP HCM với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững" với các mục đích: Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới; Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: Con đường hòa giải; Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người; Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững; Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.

Dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện quan trọng này.



Phó Thủ tướng khẳng định, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại lễ Vesak LHQ 2025 diễn ra thành công tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhiệt liệt chào đón Hòa thượng, GS.TS. Phra Brahmapundit cùng các vị chức sắc tôn giáo Đoàn ICDV đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng chuyến thăm của đoàn không chỉ thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa ICDV với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên toàn thế giới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Phật giáo du nhập và gắn liền với dân tộc Việt Nam từ 2.000 năm trước. Với Việt Nam, Phật giáo đã trở thành đời sống tâm linh rất rộng rãi và phổ biến, là một phần của đời sống văn hóa người dân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển đất nước.

Với tư cách là một thành viên trách nhiệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những đóng góp thiết thực, tích cực đối với các hoạt động Phật giáo toàn cầu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng đã phối hợp tốt với ICDV trong đăng cai và tổ chức thành công 3 Đại lễ Vesak LHQ vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Đại lễ Vesak LHQ 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức lần này cũng được các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, vừa qua, tại TPHCM, ông cũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành hữu quan, địa phương, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam để chỉ đạo các nội dung về công tác chuẩn bị, công tác phối hợp cho Đại lễ Vesak LHQ 2025, bảo đảm cho Đại lễ được diễn ra thành công tốt đẹp.



Hòa thượng Phra Brahmapundit tin tưởng, Đại lễ Vesak LHQ 2025 tại Việt Nam sẽ được diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu và bạn bè quốc tế - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao chủ đề của Đại lễ Vesak LHQ 2025 với các mục tiêu hướng tới, trong đó có vấn đề về biến đổi khí hậu, hòa bình, phát triển bền vững... Đây là những vấn đề lớn toàn cầu mà các nước đang chung tay hợp tác, thúc đẩy. Đại lễ Vesak LHQ 2025 lần này được tổ chức thành công sẽ là một đóng góp lớn, rất thiết thực cho nhân loại, toàn cầu.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, Hòa thượng, GS.TS. Phra Brahmapundit đánh giá cao các hoạt động Phật giáo tại Việt Nam, cũng như những đóng góp thiết thực, tích cực, có trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các hoạt động Phật giáo quốc tế; cho rằng Phật giáo Việt Nam luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên thế giới. Đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2025.

Hòa thượng Phra Brahmapundit tin tưởng, với kinh nghiệm 3 lần đăng cai, tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ, trong lần thứ tư này, Đại lễ Vesak LHQ 2025 tại Việt Nam sẽ được diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu và bạn bè quốc tế, cũng như lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa, tinh thần nhân văn, nhân ái của Phật giáo trong cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ICDV thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại lễ Vesak LHQ 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.



Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và Hòa thượng Phra Brahmapundit chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại lễ Vesak hay còn gọi là Đại lễ tam hợp Đức Phật diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tương đương với rằm tháng tư theo âm lịch được tổ chức tại một số nước Phật giáo.

Từ năm 1999, Đại Hội đồng LHQ đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của LHQ. Năm 2001, Đại lễ Vesak được kỷ niệm lần đầu tiên tại trụ sở LHQ và sau đó được tổ chức thường niên tại trụ sở chính và trụ sở của LHQ tại các khu vực; các quốc gia thành viên LHQ có thể luân phiên đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak hàng năm.

ICDV được thành lập năm 2004, do Hòa thượng, GS.TS. Phra Brahmapundit, Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan khởi xướng.

ICDV đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều phối Đại lễ Vesak LHQ hàng năm, tạo diễn đàn cho các nhà lãnh đạo Phật giáo và học giả từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các vấn đề toàn cầu dưới góc nhìn Phật giáo.

Từ năm 2004 đến năm 2025, Đại lễ Vesak được tổ chức 20 lần, trong đó Thái Lan đăng cai 15, Sri Lanka 1 lần. Việt Nam đã 3 lần đăng cai Đại lễ Vesak LHQ vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Nguồn: <https://baochinhphu.vn/thuc-hien-chu-dao-cong-tac-chuan-bi-bao-dam-cho-dai-le-vesak-lhq-2025-dien-ra-thanh-cong-tot-dep-102250227175143573.htm>